

ประกาศเตือนภัย กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๑๗ (๑๕/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง พายุ “ปาบึก” (Pabuk) โดยเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ของวันนี้ (๔ ม.ค. ๖๒) พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๑๒๕ กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ละติจูด ๘.๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๙ องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๗๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนังและอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ (๔ ม.ค. ๖๒) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยมีผลกระทบดังนี้

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๓-๕ เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากลมแรง และคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรงดการเดินทางเรือจนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <https://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ ๑๑๘๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ ภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผ่าระวังอันตราย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ สภาวะฝนตกน้ำท่วม และภัยในพื้นที่ยัง ดังนี้

๑.ติดตามรายงานสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ หรือระดับน้ำทะเล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำบริเวณอาคารบ้านเรือน เช่น กำจัดกิ่งไม้ เศษไม้
ขยะมูลฝอยต่างๆ

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยสามารถติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา โทร ๐๗๕

- ๘๔๕ ๒๑๓